

## THÌ NÀO LÀ NGƯỜI CHỒNG TỐT?!

Trần Mạnh Duy

Người xưa thường ví người con gái khi kết hôn như "Thân gái mồi hai bên nọc, trong nhóc chấu". May mắn lấy được người chồng giàu có, quyền lực, học thức, và nhất là biết thương yêu mình thì kẻ như là đã đắc lợi trong, còn ngược lại, đành phải cam chịu. Nhưng phía đàn ông, liệu có hiểu người này xảy ra trong đời sống hôn nhân, gia đình không? Thánh Kinh đã trả lời như sau:

1 Và Yavê Thiên Chúa đã giáng xuống trên người mẹ giết tên mê, và nó đã ngủ thiếp đi. Và Người đã rút lấy mắt người sủng của nó, độn lấp thụt vào. 22 Và trên số người, Yavê Thiên Chúa đã xây thành người đàn bà. Độn Người độn với người. 23 Và nó đã nói: "Phen này, nàng là người tôi, thụt thụt tôi. - Nàng sẽ đi danh là "đàn bà" vì đã độn rút thụt đàn ông". (Khởi Nguyên - Bên dưới Lm. Nguyễn Thế Thuần, CSsR)

## 2. Biết chiểu chuồng:

Phụ nữ thường yêu thích được nâng niu, chiểu chuồng như con nít. Nó luôn khiến cho phụ nữ cảm thấy mình hạnh phúc. Trong thực tế, chồng là như bé thôi, có thể là viết tắt là nhún trên facebook, email, tặng quà bông hồng, làm ngược nhiên vợ bằng mua sắm bánh sinh nhật, hát cho nàng nghe một khúc nàng thích, mua sắm quà và nhất là khen nàng "đẹp", nàng "ngoan", nàng "đẹp đẽ". "Đàn ông yêu bằng con mắt, đàn bà yêu bằng lòng tai". Nhưng vì sao những món này sẽ ghi nhận tình yêu càng ngày thêm sâu đậm.

## 3. Hải húc:

Một người có tính hải húc giống như một dòng suối mát. Mọi người đều thích người vui vẻ, và gần gũi với họ. Nhưng lúc vợ chồng gặp khó khăn, căng thẳng, "một người bằng một người thàng thủ tục". Tính hải húc sẽ làm giảm thiểu những căng thẳng trong cuộc sống chung, giúp

những khó khăn, vất vả của cuộc đời.

**4. Cùng thích:**

Nếu biết bản thân thời gian đời cùng tham gia một sinh hoạt chung với vợ con, với bản thân cảm thấy hạnh phúc, sung sướng. Không nguyên gì những sự thích chính đáng, những chi tiêu còn dành giờ đi chợ, đi mua sắm, chơi bộ, và thăm viếng bạn bè chung với vợ nữa. Những việc làm xem như vô nghĩa này những mang lại một ý nghĩa rất đời đời biết trong sinh hoạt chung hàng ngày. Khi những chi tiêu đời và tình nguyện làm những việc này, vô tình những việc đã trở thành những niềm ân tình đời với chi tiêu.

**5. Yêu thương trẻ con:**

Bản năng làm mẹ của người phụ nữ rất thiêng liêng, mạnh mẽ, và vì thế, họ là những người rất thương yêu trẻ con. Tất cả phụ nữ đều như thế. Trước một người phụ nữ, một người đàn ông mà chơi với những em nhỏ là một hình ảnh tuy đẹp. Đời với họ, những người đàn ông yêu thích trẻ em sẽ là những người cha tốt. Người cha, nếu thương xuyên bản thân là họ có thể đau khổ chịu với trẻ em, với con cái mình, chắc chắn với bản thân không hài lòng với bản thân. Trong con mắt nàng, bản thân là người cha, người bố không tốt, không thể có yêu thương con mình.

**6. Nâng đỡ:**

Một người chi tiêu là người biết nâng đỡ với trong mọi khó khăn, vất vả qua những chuyện tốt cũng như xấu. Là người biết lắng nghe và đưa ra những hướng dẫn cần thiết giúp với có những quyết định đúng đắn, đời thời nâng đỡ những quyết định hay. Tuy nhiên, cũng có những trẻ con hèn mà người chi tiêu không biết làm cách nào để nâng đỡ những quyết định của với, và cũng không thể phân đời những quyết định hay. Nếu trẻ con hèn bày ra những thế, người với là người phải lãnh nhận hậu quả mà không thể đời đời cho chi tiêu mình, bởi vì quá cần đời và chi tiêu. Đây là bản đời cho con thuy nhiên hôn nhân của người chi tiêu.

**7. Khả năng bao bọc:**

Song song với hành động nâng đỡ là một khả năng có thể bao bọc, che chở vợ. Là bố vai vung chãi cho vợ con. Người chồng có bản lĩnh nên biết, dù bên ngoài xã hội nàng là bất cứ ai, làm bất cứ việc gì, nhưng trong gia đình nàng vẫn luôn muôn đấng che chở và tìm một điểm tựa, đó là người chồng. Người có bổn phận trong vợ chồng sẽ là người chồng tốt và sẽ hạnh phúc đến tận phúc hôn nhân đi tới tận đời.

**8. Giúp nhau thăng tiến:**

Tình quan gia và chồng bao gồm việc học hỏi lẫn nhau. Nó không có nghĩa là bản phải thay đổi hoàn toàn con người của vợ bản. Nhưng có thể đó là những thay đổi các tập quán xấu của chính bản, lo ngại bản những thú vui, sở thích mà trước đây khi sống một mình bản muôn làm gì cũng được. Tóm lại, nếu người chồng có óc cầu tiến và biết thay đổi cuộc sống, người vợ cũng sẽ thay đổi những tính xấu, khuyến khích đi tìm những hạnh phúc tốt của chồng. Ca dao Việt Nam có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".

**9. Chấp nhận khuyến khích đi tìm của nhau:**

Không ai là người hoàn hảo. Không chỉ duy sự cố gắng bên ngoài, mà còn những đức tính bên trong. Mọi người đều có những khuyến khích đi tìm, do đó, trong vai trò làm chồng, bản nên biết nhận thức rõ vợ con người và tiến chí của vợ, chấp nhận khuyến khích đi tìm cũng như cố gắng của đi của vợ. Người vợ sẽ có cảm giác là chồng yêu thương mình, khi thấy chồng nhận ra, thông cảm với những yếu đuối và khuyến khích đi tìm của mình. Còn người chồng nên người vợ đều cần suy nghĩ và tu sửa theo lời của Tuân Tử "Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nhảm nhí chính là kẻ thù của ta vậy".

**10. Dành hòa giải:**

Biết chấp nhận khuyến khích đi tìm của nhau sẽ dành được sự hòa giải. Đây sống hôn nhân là một cuộc sống chung mang tính cách cho và nhận. Người chồng có thể bỏ qua những lỗi nói, cãi chửi lúc nóng giận của vợ. Người chồng, cũng phải can đảm biết xin lỗi khi mình làm lỗi. Giữa những xung khắc, hiểu lầm, người chồng nên biết tự chế và tự hỏi mình: "Nếu tôi sống thì được gì? Và nếu tôi thua thì mất gì?" Câu trả lời là trong những lúc tranh chấp, cãi vã giữa vợ chồng, nếu được



phối là một đội p viên đ i v i v . Nếu c hai không hoàn toàn tin t ng nhau, thì l i  
khuyên t t nh t là không nên l y nhau. Ng c l i, nếu c hai hoàn toàn tin t ng nhau,  
ch c ch n đây là m t m i tình tuy t v i.

-----